



Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung giản thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 12 tháng 7 năm 2021

Đến: Các Bên Liên Quan ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Về việc: Thông báo của Giám đốc SACU

Tôi rất hân hạnh được thông báo với quý vị rằng Cô Sierra Rawson đã chấp nhận vị trí Giám đốc Đơn vị Ổn định hóa và Phòng Khủng hoảng (Stabilization and Crisis Unit, hoặc SACU) của ODDS.

Cô Sierra giữ chức Giám đốc Lâm thời kể từ tháng 5 năm 2020. Cô làm việc cho SACU đến nay đã bốn năm trong nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau. Cô có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khuyết tật trí tuệ và phát triển.

Trước khi đến với SACU, cô Sierra từng là thành viên của nhóm lãnh đạo điều hành tại Home Life, một tổ chức phi lợi nhuận ở Quận Benton, chuyên cung cấp các dịch vụ nội trú, hỗ trợ cuộc sống, và dạy nghề 24/24. Cô cũng đã cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ cho nhiều thân chủ ở Quận Linn với tư cách là Đại diện Cá nhân (PA) tại công ty môi giới dịch vụ hỗ trợ Resource Connections of Oregon.

Cô Sierra đã được tuyển vào vị trí giám đốc sau một quá trình phỏng vấn cạnh tranh với hội đồng quản trị. Khả năng lãnh đạo của cô trong suốt một năm xảy ra đại dịch, cháy rừng và các trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng khác đã chứng minh cô là người phù hợp cho công việc này. Hãy cùng tôi chúc mừng cô Sierra.

Trân trọng,



Lilia Teninty

Giám đốc

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Thông điệp của Giám đốc ODDS trước đây được đăng tại

<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi Braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính lẫn khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.